



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีมติรับรองในการประชุมเมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

๑.นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน

๒.นายจ้านง ศรีศรี

๓.นางละมุล อ่อนดี

๔.นายสมศรี วรรณคำ

๕.นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี

๖.นายวิทยา วงษ์อินตา

๗.นายสุบัน บุบผา

๘.นายประยณ ปะสาวะโท

๙.นางสาวอุทร ทาสีมา

๑๐.นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์

๑๑.นางสาวบัวศรี พลหนา

๑๒.นางสาวละมุล ไชยปายาง

๑๓.นายสวัสดิ์ สุนนท์นาม

๑๔.นายประจักษ์ นามหาไชย

๑๕.นายฉัตรวารราช คงจันทร์

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายบุญลอง บัวทุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางกัลยา นารีไผ่

๒.นายบุญเลิศ ไชยราช

๓.นายฉลวย ชารีผาบ

๔.นายบุญทัน แสงกลาง

๕.นางบุญเลิศ ภูเขาแก้ว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง(ลาป่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รองปลัด อบต.

/๖.นายสุขสันต์...

๖.นายสุสันต์ บัวลอย	หัวหน้าสำนักปลัด
๗.นางสมพิศ บัวลอย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๘.นางสาวจิราพร สามิบัติ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๙.นายวสันต์ จันทจร	ผอ.กองช่าง
๑๐.นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์	หน.ฝ่ายนโยบายและแผน
๑๑.นางสาวรุ่งธนา ชมภู	ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มาประชุม ครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เข้าห้องประชุมและประธานสภาฯ ได้มอบหมายให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวง(นางกัญญา นารีไผ่)เป็นผู้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัย

วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ ได้เวลาตามกำหนดนัดแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดังมีระเบียบและวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ ขอสวัสดิทำนนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ มีท่านสมาชิกสภาฯที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯได้แก่ ส.อบต.บุญล่อง บัวทุม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ ขอลาป่วยเนื่องจากติดเชื้อโควิด-๑๙ เรื่องต่อมาคือเลขานุการสภาขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีภารกิจมากมาย ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาว่างลงจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ต้องดำเนินการเลือกเลขานุการสภา แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อและมีสมาชิกรับรองจำนวนสองท่าน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เชิญท่านส.อบต.รักเกียรติ เกษตรสินธุ์ ครับ

นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์ สอบต.หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงที่เคารพรัก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านประธานสภาฯได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลาออกของเลขานุการสภาฯ ขั้นตอนต่อไปคือต้องเลือกสมาชิกเข้าไปดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมหรือสมาชิกท่านนั้นๆจะรับตรงนั้นหรือไม่ หลังจากนั้นถ้าไม่มีจะกลายเป็นการจัดสรรเป็นลำดับต่อไป ซึ่งท่านประธานสภาฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ถ้าเป็นไปได้ ไม่ขัดหลักการหรือผิดระเบียบซึ่งอยากให้ดำเนินการในวันนี้เลยจะเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/นายประยงค์..

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ต้องเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยมีวิธีการเลือกแบบเลือกประธานสภาและรองประธานสภา โดยเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหรือข้าราชการท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (ปลัดอบต.) เมื่อได้เลขานุการสภาแล้วจะให้ดำเนินการในวันนี้เลย มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงหรือไม่ เชิญท่านละมุล อ่อนดี ครับ

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ดิฉันอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภา ตอนนี้ยังใจหาย เสียหายอยากให้สมาชิกสภาทุกๆท่านได้คิดทบทวนเนื่องจากเป็นคนหนุ่มไฟแรง มีความรู้มีความสามารถจะมารณพัฒนาสภาของเราไปได้ อยากให้ใช้เวลาทบทวนสักสามวันในการคิดและหาคนเหมาะสม อยากให้ได้เลขานุการสภาที่เก่งๆงานเราจะไปได้สวยและมีประสิทธิภาพค่ะ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านสุบัน บุบผา ครับ

นายสุบัน บุบผา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ กระผมขอเสนอให้มีการเลือกตั้งเลขานุการสภาในวันนี้เลย เพื่อจะได้ดำเนินการประชุมได้อย่างต่อเนื่องครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา เนื่องจากเราจะดำเนินการเลือกตั้งภายในวันนี้ เพื่อจะให้ มีเลขานุการสภามาดำรงตำแหน่ง เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นต้องมีการเสนอชื่อรับรองและถ้ามีคู่แข่งจะต้องมีการเข้าคูหาเลือก ถ้าไม่มีจะให้สมาชิกสภาเสนอชื่อและให้มีสมาชิกสภารับรองสองท่าน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่-ไม่มี ผมขอเข้าวาระเลือกเลขานุการสภาครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรจะให้ใครขึ้นมาเป็นเลขานุการสภายกมือเสนอชื่อเลยครับ เชิญท่านกิตติศักดิ์ ฮวดศรีครับ

นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอแจ้งเหตุผลที่ขอลาออกด้วยเรื่องเวลาที่ผมต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำงาน ซึ่งผมได้เรียนรู้และฝึกทำไปแล้ว คงถึงเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาแปดเดือนแล้ว จึงขอลาตำแหน่งให้กับท่านที่เหมาะสม ผมขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนผมนะครับ ผมอยากเสนอคนที่เหมาะสมที่สุดครับ ท่านฉัตรวาริช คงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา ขอสมาชิกสภา รับรองสองท่าน ครับ

นายสุบัน บุบผา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ

นายประจักษ์ นามหาไชย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ขอรับรองครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่-ไม่มี ถ้าไม่มีถือว่า นายฉัตรวาริช คงจันทร์ ได้รับการเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง คนใหม่ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาคนใหม่ ขึ้นมาทำหน้าที่เลขานุการสภาและพบปะกับสมาชิกสภา ครับ

นายฉัตรวาริช คงจันทร์ เลขานุการสภา ผมนายฉัตรวาริช คงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอขอบคุณท่านประธานสภา รองประธานสภา อดีตเลขานุการสภา และสมาชิกสภาทุกๆท่าน ผู้บริการที่ได้ให้โอกาสมาทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาอันทรงเกียรตินี้

/นายประยงค์.....

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ พุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

นายฉัตรวาริช คงจันทร์ เลขานุการสภาฯ ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จบ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกการประชุมฯหรือไม่ เชิญท่านประยงค์ครับ

นายประยงค์ ปะสาวะโท ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ผมขอแก้ไขชื่อจากประยงค์ เป็นประยงค์ และจากประยงค์ เป็น ประยงค์ ครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกสภาฯจะแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกการประชุมฯหรือไม่ -เมื่อไม่มี ตรวจสอบองค์ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติ ๑๓ เสียง ไม่รับรองไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภาฯ) ๑ เสียง สมาชิกสภาฯไม่มาประชุม ๑ คน จากสมาชิกสภาฯทั้งหมด ๑๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑)

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดิฉันขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ และมอบหมายให้นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินการแทนค่ะ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ เชิญท่านปรีฉัตร ครับ

นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ได้อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) จบ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านสมศรี วรรณคำ ครับ

นายสมศรี วรรณคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวลูกรังบดอัดแน่นบ้าน เหนือ หมู่ที่ ๒ ไม่ทราบว่าจะวัดเส้นไหนเพราะบ้านเหนือมีสามจุด ถ้าเป็นเส้นนี้ไม่ใช่ถึงช่องแ่งที่ถูกคือถึงฝายลำ เสียวน้อยระยะทาง ๔๐๐ เมตร แต่ไม่ใช่การก่อสร้างถนนเป็นลงหินลูกรัง อยากให้แก้ไขครับ

/นายประยงค์.....

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านรอง
ประธานสภาฯ ครับ

นายจ่านง ศรีครึ่ง รองประธานสภาฯ จากการเปรียบเทียบโครงการของหมู่ที่ ๒ จากวันที่มาประชุมเพิ่มเติม
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กับรายละเอียดในเล่มนี้ อยากถามว่าทำไมรายละเอียดไม่เหมือนกัน
ครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านกิตติศักดิ์
ฮวดศรี ครับ

นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง อยากให้ลองจัดและดูตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคกที่จัดทุกปีถ้าจะดำเนินการอยาก
ให้ดำเนินการให้ดีกว่าหรือทำเท่าองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก อยากฝากให้ดำเนินการให้ดีที่สุดครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านละมุล
อ่อนดี ครับ

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เห็นด้วยกับโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง อยากเสนอให้เพิ่มงบประมาณเป็น ๒๐๐,๐๐ หรือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่-เชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในส่วนของโครงการหมู่ที่ ๒ ขอมอบให้
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงค่ะ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายवलันต์ จันทจร ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ที่ ๒ เนื่องจาก
ความเร่งรีบและในเล่มคือดำเนินการเปลี่ยนแล้วและแก้ไขให้ถูกต้อง

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอชี้แจง
เพิ่มเติม เชิญท่านปลัดครับ

นายฉัตรวาริช คงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒
เปลี่ยนแปลงตามข้อทักท้วงในวันประชุม ซึ่งมีสองเล่มคือเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการของหมู่ที่ ๒
มีสองจุด

นายจ่านง ศรีครึ่ง รองประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ โครงการสลับสายกันจากวันที่
ประชุมเลยสอบถามว่าทำไมราคาถึงแพง เนื่องงานสลับกัน

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ เหลือโครงการของหมู่ที่ ๒ ครับ เชิญท่านนายก ครับ

/นางกัลยา.....

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามที่ท่านสมศรี วรรณคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ถนนมีแล้วแต่อยากลงหินบดอัดแน่น สายจากฝายชลประทาน อยากให้ผ.กองช่างเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบค่ะ

นายวสันต์ จันทจร ผู้อำนวยการกองช่าง สืบเนื่องจากถนนชำรุดเนื่องจากการสัญจรขนส่งการก่อสร้างทำให้สภาพพื้นผิวเปลี่ยนไป โดยเสนอขอเข้าแผนปี ๒๕๖๖ ซึ่งระยะทางตรงนี้ได้สอบถามจากแพทย์ตำบลคือจากจุดเริ่มต้นถึงฝาย ขอโทษที่สถานที่ไม่ชัดเจนครับ

นายฉัตรวารราช คงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร แต่ตรงนี้ ๔๐๐ เมตร ระยะทางแค่นี้ถึงฝายลำเสียวไหมครับ ชื่อผิดแต่ระยะทางถูกต้องไหมครับ ถนนชำรุดไม่มากเอาลูกรังไปลงจะช่วยพยุงดิน

นายสมศรี วรรณคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร จะไปถึงฝายที่ลำเสียวน้อย ถ้าถึงช่องแยะจะไม่ถึงฝาย แต่ระยะทางจากหนองสระพังเลียวยไปถึงช่องแยะ ๒๐๐ เมตร จากลำเสียวน้อยไปถึงฝายอีก ๒๐๐ เมตร ถ้าเป็นสองช่วง ๔๐๐ เมตร คือถูกต้อง แต่ถ้า ๔๐๐ เมตรช่วงเดียวคือไม่ถูกต้อง ถ้ามีโอกาสลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งให้แจ้งด้วยจะได้ลงพื้นที่ด้วยครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านรักเกียรติครับ

นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์ สอบต.หมู่ที่ ๑๐ ท่านสมศรี วรรณคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ได้ลงพื้นที่กับทางช่างเพื่อไปวัดระยะทางหรือไม่ ถ้าได้ลงพื้นที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านถ้าลงพื้นที่กับทางกองช่างก็ไม่น่าจะมีปัญหา อยากให้แต่ละหมู่บ้านดูแลพื้นที่ของตัวเองเพื่อจะไม่ได้เกิดปัญหา

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกครับ

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอชี้แจงโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตามที่นำเข้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๑) โครงการนี้เป็นโครงการภายในตำบลหนองแวง เป็นโครงการเด่นในตำบล งบประมาณถ้ามีเยอะก็อยากลงเยอะ แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัดจึงตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปีแรกนี้ขอเสนอเป็นของหมู่ที่ ๑,๑๑ ถ้ามีงบประมาณเพิ่มเติมอยากฝากหัวหน้าสำนักปลัดพิจารณาและช่วยชี้แจงหรือสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ ตอนนี้อยู่ในวาระ ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านรักเกียรติครับ

นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์ สอบต.หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ น่าจะเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีงบประมาณเหลืออยากให้ไปเพิ่มในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าครับ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอันดับหนึ่ง

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ เนื่องจากอภิปรายมาเป็นเวลาสมควรแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขอให้ยกมือครับ

/มติที่ประชุม....

มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง(ประธานสภา) ๑ เสียง สมาชิกสภาไม่มาประชุม ๑ คน จากสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน (มติเป็นเอกฉันท์)

๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) เชิญท่านนายกครับ

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดิฉันขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา และมอบหมายให้นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินการแทนค่ะ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา เชิญท่านปรีฉัตร ครับ

นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ได้อ่านร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จบ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น มีคณะกรรมการปรับปรุงแผนและประชาคม เพื่อจะได้บรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งประชาคมได้นำเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แต่มีบางโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการจึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการประชุมประชาคมแล้ว จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านรองประธานสภา ครับ

นายจำนง ศรีครั้ง รองประธานสภา โครงการที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ข้อความจากแผนเปลี่ยนแปลงมาเพิ่มเติมเปลี่ยนจุดกัน ความยาวลดลง มันเลยสับสนกับวันที่มาร่วมประชุมกันที่อบต.ครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เชิญท่านอุทร ครับ

นางสาวอุทร ทาสิมมา ส.อบต.หมู่ที่ ๘ โครงการหมู่ที่ ๘ หน้าที่ ๒๐ ขอเปลี่ยนจากคำนำหน้าจากหน้าบ้านนางชัชยง เทพรินทร์ เป็นหน้าบ้านนายชัชยง เทพรินทร์

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เชิญท่านส.อบต.ละมุล หมู่ที่ ๑๒ ครับ

นางสาวละมุล ไชยปายาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒ ความยาวจากเดิม ๔๒๕ เมตร เหลือ ๑๙๗ เมตร ระยะทางจากที่ไปวัดกับกองช่าง ถ้าเส้นทางจากแยกวัดบ้านเหนือถึงจุดที่ชำรุดระยะทางทั้งหมดจะประมาณ ๒๕๐ เมตรคร่าวๆ จะไม่ถึงจุดบ้านนายประยูร ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ระยะทางที่จะทำร่องน้ำอยากให้งัดตรงสามแยก แล้วตอนไปวัดได้ตกลงกับทางกองช่างว่าจะทำทางบ้านนายสมจิต ปุลาโน มาเส้นนี้ แต่เราจะเปลี่ยนทางที่จะทำเป็นทางบ้านนางเชื่อม คำวงศ์กับนางหมาย โดยตกลงกับทางผู้นำและชาวบ้านว่าจะทำใหม่ตรงข้าม

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เชิญท่านละมุล อ่อนดี ครับ

/นางละมุล.....

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ สำหรับโครงการที่ดำเนินการผ่านมาจะไม่สุดสายจะเหลือไว้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ดำเนินการให้สุดสายค่ะ ถ้างบประมาณไม่พออยากให้คณะบริหารและกองช่างจัดงบประมาณให้หมู่บ้านนั้นไปเลย เพื่อความสวยงาม และเห็นด้วยกับทุกๆโครงการค่ะ ถ้าปีนี้หมู่บ้านไหนได้งบประมาณมาก ปีถัดไปก็ลดงบประมาณลง ค่ะ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ เป็นความคิดที่ดีแต่ติดตรงงบประมาณที่จำกัด ผากคณะบริหารด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เชิญท่านปรีฉัตร ครับ

นางปรีฉัตร พิมพ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน โครงการหมู่ที่ ๖ ข้อความเดิมคือขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านโดยแจ้งแต่ละหมู่บ้านให้สำรวจโครงการที่จะบรรจุเข้าแผนและข้อบัญญัติ โดยมีรายละเอียดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดกว้างยาวเท่าไร โดยให้สำรวจจริงๆ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงขาดบุคลากรทางด้านช่าง และแผนดำเนินการตามที่ทางหมู่บ้านสมาชิกรายงานเข้ามา ในการจัดทำแผนต้องลงรายละเอียดที่ชัดเจน ต้องระบุจุด และนี่คือสาเหตุที่ต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างจากแผนปีที่ผ่านๆมา ในส่วนประมาณราคาที่ผ่านมางานแผนคำนวณเองในการทำแผนครั้งแรก พอจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติ ช่างจึงลงพื้นที่สำรวจจริงทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายวสันต์ จันทจร ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับหมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ มีความยาวของรางระบายน้ำและบ่อพัก น้ำสามารถไหลได้ตลอดทั้งเส้น ส่วนสถานที่เป็นทั้งเส้นเราจะกำหนดในผังบริเวณการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้เส้นไหนน่าจะทำได้ที่สุด ส่วนโครงการหมู่ที่ ๖ ราคาที่เพิ่มขึ้นเกิดจากราคานั้นและพาณิชย์จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ส่วนราคากลางอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันหรือพาณิชย์วันนั้นๆ วันนี้อยู่ที่ ๓๕.๕ บาท ครับ

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงทุกระบบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ เชิญท่านรองนายกบุญเลิศ ครับ

นายบุญเลิศ ไชยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ เห็นใจทุกหมู่บ้านแต่ด้วยติดขัดด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่จะดำเนินการประมาณห้าล้านกว่าๆ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็อยากได้บ้านละสองสามโครงการ ส่วนใหญ่ ๙๕ % และทางผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจและประสานงานกับผู้นำในการลงพื้นที่สำรวจ บางหมู่บ้านก็ติดภารกิจไม่สามารถลงพื้นที่ด้วยได้ โครงการแต่ละหมู่บ้านล้วนมีความจำเป็นถ้าแก้ไขจริงๆงบประมาณห้าสิบล้านก็ไม่พอแก้ไข อย่างหมู่ที่ ๙ อยากก่อสร้างสะพานประมาณราคาแล้วประมาณล้านเก้าแสนบาท ต้องของบประมาณจากหน่วยงานนอกเพื่อแก้ไขปัญหา

นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน ประธานสภาฯ เนื่องจากอภิปรายมาเป็นเวลาสมควรแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) ขอให้ยกมือครับ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยมติ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง(ประธานสภา) ๑ เสียง สมาชิกสภาไม่มาประชุม ๑ คน จากสมาชิกสภาทั้งหมด ๑๕ คน (มติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ เชิญท่านรักเกียรติ ครับ

นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ประเด็นแรกตามที่ทางคณะผู้บริหาร ทางกองช่างได้ลงพื้นที่เตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ ปัญหาที่รับทราบล่วงหน้าในช่วงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนเนื่องจากบางหมู่บ้านทำข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ บางหมู่บ้านการสำรวจหรือการดำเนินการไม่ชัดเจน ขอขอบคุณผู้บริหารที่ลงพื้นที่สำรวจ ขอฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกๆท่านในการจัดทำข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ อยากรู้อย่างมีความชัดเจน ถ้ามีปัญหาที่ต้องพูดคุยหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ถ้าแต่ละส่วนให้ความร่วมมือกันที่ชัดเจนปัญหาที่เจอก็จะไม่เกิดขึ้น ประเด็นที่สอง เห็นด้วยกับท่านนายกที่จะจัดสรรงบประมาณเข้าโครงการบุญบังไฟ อยากรู้อย่างละเอียดกว่านั้น ประเด็นที่สาม ตามที่ท่านละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นความตั้งใจของสมาชิกแต่ละท่านที่จะดำเนินการไขปัญหาไม่ให้ครึ่งๆกลางๆแล้วให้สวยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตรงงบประมาณที่จำกัด ทำให้คณะบริหารหนักใจ เช่นโครงการของหมู่ที่ ๑๐ ที่ประชาคมไว้มีโครงการที่ ๑,๒,๓ และสุดท้ายได้หารือกับทางคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้าจะทำให้สุดท้ายงบประมาณประมาณหกแสนบาทซึ่งเป็นไปไม่ได้ อยากรู้อย่างละเอียดตรงกันในการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน ครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญท่านประยงค์ ครับ

นายประยงค์ ปะสาวะโท ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เรื่องเวรกุ๊ยกุ๊ยตำบลหนองแวง ที่บริการทั้งเขตตำบลหนองแวงและตำบลสิงห์โคกบางหมู่บ้าน อยากรู้อย่างละเอียดจำนวนคนที่มาเข้าเวรจากสามคนเป็นสี่คน

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภา ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ เชิญท่านละมุล ครับ

นางละมุล อ่อนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับถนนดินท่านนายกเคยลงพื้นที่ไปดูแล้ว เวลาฝนตกถนนจะเป็นลื่นๆเวลาขับรถจักรยานยนต์จะแฉลบล้ม อยากรู้อย่างละเอียดลงหินคลุก อยากรู้อย่างละเอียดเงินสะสมคะ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภา เนื่องจากเป็นฤดูฝนอยากให้สมาชิกแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้หมู่บ้านไปก่อน ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ท่านนายกเร่งดำเนินการไปแล้วเหลือเพียงบางโครงการ ฉะนั้นขอความอนุเคราะห์ให้นายกหรือสมาชิกสภาแก้ไขปัญหาไปก่อน มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญท่านกิตติศักดิ์ ครับ

นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ขอสอบถาม ๑. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ปี ๒๕๖๕ จะไปดูงานหรือไม่ ๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจะมีหรือไม่ และเรื่องที่ ๓ ศูนย์กุ๊ยกุ๊ย ถ้ากรณีมีสองเคสให้ติดต่อมาได้ยินดีให้บริการครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภา เชิญท่านละมุล ครับ

/นางสาวละมุล...

นางสาวละมุล ไชยปายาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ แจ้งความเดือดร้อนของบ้านเหนือหมู่ที่ ๑๒ เรื่องที่ ๑.ท่อระบายน้ำที่รอบบริเวณหนองโพ ท่อทรุดตัวเนื่องจากน้ำไหลแรงเกินไป อยากให้ไปดูแลจุดนี้ ๒.ไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนายประสาน นามซารี ไปทางบริเวณขอบสนามเส้นทางไปบ้านสิงห์โคก อยากให้เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเนื่องจากเกิดการขโมยวาล์วน้ำประปา

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ ครับ เชิญท่านวิทยา ครับ

นายวิทยา วงษ์อินตา ส.อบต.หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ถนนเส้นบ้านอี่เม้ง-โคกมอญ ห่างจากหมู่บ้านยี่สิบเมตร ถนนชำรุดเป็นโพรงใหญ่รถวิ่งอยู่ตลอดเวลา อยากให้ท่านนายกและทีมงาน เข้ามาดูแล เรื่องที่ ๒ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเส้นท่อประปาเก่าถึงบ่มน้ำมัน ครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีอีกไหมครับ เชิญท่านประจักษ์ ครับ

นายประจักษ์ นามหาไชย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายหนองสระพัง-โพรงยอย เส้นจากที่นานายสอนไปถึงบ้านโพรงยอยเกษตรวิสัย ชำรุดมากช่วยดูแลด้วยครับ

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีอีกไหมครับ เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ

นายจำนง ศรีศรี รองประธานสภาฯ ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้นำดินไปซ่อมแซมถนนให้บ้านหนองฮีหมู่ที่ ๖ แต่มีจุดหนึ่งที่ดินไม่พอลงดินเที่ยวเดียว เขาเรียกร่องน้ำลึกที่เป็นซึกนาไม่เต็มทำให้รถวิ่งไปรอยเดิมและชะดินลงไปทีนานางกอบกุล ผากแก้ไขด้วยรถใหญ่ไปไม่ได้ และอีกเส้นจากโรงเรียนหนองผึ่งไปทางทิศตะวันออกถนนชำรุดรถเล็กผ่านไปไต่ยกเว้นรถใหญ่ และผากโครงการที่ทำแล้วเหลือน้อยเช่นบ้านหนองฮีที่ร่องระบายน้ำใกล้จะถึงถนน อยากให้ทำให้สุดเส้นไปเลย เส้นนี้จะเหลือประมาณ ๒๐ เมตรจะถึงศาลากลางบ้านมันดูไม่สวยงาม เวลาประชุมจะแอบรตยาอยากทำให้สุดศาลาครับ อีกเรื่องการทัศนศึกษาดูงานของปี ๒๕๖๕

นายประยงค์ เทียมวงศ์เดือน ประธานสภาฯ มีอีกไหมครับ เชิญท่านนายก ครับ

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอเรียนชี้แจงท่านรักเกียรติ เกษตรสินธุ์ ที่ได้เสริมเกี่ยวกับการจัดทำร่างข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ งบประมาณบุญบังไฟปีนี้ปีแรกเลยตั้งงบประมาณไว้เท่านี้กรณีจัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติของแต่ละหมู่บ้านงบประมาณไม่เกินกันมาก ที่แตกต่างกันเหตุผลเพราะความจำเป็น ในส่วนของกฐีพกฐีภัยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้จัดสรรงบประมาณในการจ้างเหมาเพิ่มขึ้นและขอมอบให้ท่านเลขานุการนายกฯ เป็นคนชี้แจงคะ

นายบุญทัน แสงกลาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ปัญหาในการเข้าเวรกฐีพถ้าเข้าเวรสามคนจะเป็นปัญหาเวลาเมื่อเหตุซ้อน อยากให้เพิ่มเป็นสี่คน และท่านนายกได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มในส่วนจ้างเหมากฐีพกฐีภัย

นางกัลยา นารีไผ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หมู่ที่ ๑ ของบลงหินคลุกจะให้ช่างลงพื้นที่ประมาณราคาและดำเนินการแก้ไขและขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ช่วยกันแก้ไขปัญหา การศึกษาดูงานเดือนนี้สิงหาคม กันยายนก็จะสิ้นปีงบประมาณและเป็นช่วงฤดูฝน และเจอสถานการณ์โควิด-๑๙ เจ้าหน้าที่เสนอให้ไปดูงานต้นปี ๒๕๖๖ ส่วนกีฬาต้านยาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ปัญหาท่อระบายน้ำหนองโพจะให้ช่างลงพื้นที่ไป

/สำรวจ....

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ



เลขานุการสภาฯ

(นายฉัตรวราช คงจันทร์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุบัน บุบผา)

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายบุญทอง บัวทุม)

รับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับรองโดยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ประธานสภาฯ

(นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน)